

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

VIBHA – ระยะนี้ ก็มีแค่หวัง เล่นสั้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

นานๆ จะเอาหุ้นที่ยังเป็นขาสูง มาเข้าทำเนียบบาดตาเซียนกันซักครั้งหนึ่งละ ต้องยอมรับกันแบบหน้าซื่อๆ ว่า จะหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นในตลาดตอนนี้ ก็อาจจะยากหน่อยละครับ นั่นแปลว่า ถ้าจะซื้อ หรือ จะเล่น ก็ต้องเข้าใจเลยว่า เรากำลังเล่นหุ้นในแนวโน้มของการเป็นขาสูงอยู่นั่นเอง... แล้วโอกาสที่จะเจ็บตัวจากการเล่นหุ้นในแนวโน้มของขาสูงนั้น อาจจะมีมากกว่า การเล่นหุ้นในแนวโน้มขาขึ้น... เอาแค่หาหุ้นที่ลงมาแรงๆ ลงมาลึกๆ แล้วมีแนวโน้มจะหยุดลง หรือ แกว่งออกด้านข้างนั้น ก็ยังห่วยๆ เลยนะว่า อาจจะมีพักเพื่อลงต่อหรือเปล่า... แต่ก็ยังเชื่อเลยว่า ในระยะนี้ การลงมาระดับ 1300+/- ยังมีอยู่แน่ๆ ละครับ ผู้กล้า หรือ คนอยากซื้อ หรือ ต่อให้คนที่ติดหุ้นอยู่ก่อนหน้านี้ ยังไม่หมดกำลังใจ ยังไม่ท้อ ยังคิดถึงหุ้นต่อ... ในส่วนของผู้กล้า หรือ ผู้ซื้อนั้น ก็อาจจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามความต้องการเล่นของแต่ละคน จนวนหนึ่ง ผู้กล้า จะยอมแพ้มั เล่นไม่ไหว เล่นยังก็เอาชนะยาก แล้วบวกกับผู้ที่ถือมาก่อนหน้า ทนถือมา จะหมดใจ หมดหวัง กลัว ตามมาอีกกลุ่ม ซึ่งจะเป็นอย่างนั้น ก็เพราะอาจจะเห็นตลาด หลุด 1300 หรือ ยิ่งถ้าหลุด 1200(เล็กน้อย) ด้วยแล้ว นั่นแหละครับ แรงขายแบบถอดใจ ไม่เอาแล้ว จะรวมๆ กันเข้ามา... ถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่ นั่นอาจจะแปลว่า ตลาดเริ่มใกล้จะจุดต่ำสุดแล้ว แต่ก็อย่างว่าแหละครับ จะรู้ได้อย่างไรกัน เพราะไม่มีเครื่องมือวัดจิตใจคนว่า ท้อหรือยัง ถอยหรือยัง แค่วางขาย อาจจะยังไม่เข้าอาการที่ว่า เราจึงได้แค่ หาระดับต่างๆ ของตลาด ในการจะเข้าเก็บหุ้น แล้วรอการกลับตัวขึ้นเท่านั้น

ดูตามเกม...

ก็เล่นตามเกมของแนวโน้มขาสูง และถ้าจะหวังว่า เมื่อไหร่จะขึ้นจริงๆ จังๆ อาจจะต้องตามดูกันอย่างต่อเนื่อง... อันนี้หมายถึงหุ้นทุกๆ ตัวที่ทำหน้าซอกกันด้วยนะ แล้วใช้เทคนิคช่วย

แนวรับ : ... 1.55-1.50 และ ยืน 1.50 **ไม่ได้ ก็คือ Cut Loss**

เป้าหมาย : ... 1.68-1.70 ถ้ายืน 1.70 **ได้จริง ก็ค่อยเล่นรอบใหม่**

Price Chart...(VIBHA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น VIBHA... ขาลงชัดเจน แบบไม่ต้องบอกไม่ว่าจะดีเส้นเองด้วย Trend Line หรือ ว่าใช้เส้น MA. แปลว่า ถ้าเราจะเล่น ก็ว่ากันไปตามแนวด้านของ MA. เป็นจุดขาย แต่บังเอิญระยะสั้น ของภาพนี้ เส้นMA. กับ Trend Line เป็นระดับเดียวกันเลยก็ว่าได้ ดังนั้น การขายที่ระดับ 1.68-1.70 ไปก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องที่น่าจะต้องทำนะครับ เพราะเป็นระดับที่สั้นๆ สำคัญนั่นเอง แล้วถ้าหากว่า จะเกิดขึ้นระดับ 1.70 ได้อย่างมั่นคง เราอาจจะค่อยมาว่ากันใหม่ หรือ จริงๆ ถ้ายืน 1.70 ได้ เราก็จะซื้อตามน้ำ เล่นรอบต่อไปอีกที... แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ยังคงเล่นในแนวโน้มหลักๆ ที่เป็นแนวโน้มขาสูงอยู่นะ การเล่นก็อาจจะเรียกว่า ดีหัวเข้าบ้าน ไว่ก่อนเป็นดี